

NGHỊ QUYẾT

**Về kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam
Khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
KHOÁ XVIII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI CHÍN**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13, ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14, ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Hướng dẫn số 624/HD-UBTVQH14 ngày 18/11/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, về việc tổng kết nhiệm kỳ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 28/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021;

Xét Tờ trình số 03/TTr-TTHĐND, ngày 15/3/2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam, Khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 và ý kiến thảo luận, thống nhất của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam Khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021, như nội dung tại Tờ trình số 03/TTr-TTHĐND ngày 15 /3/2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh :

1. Về kết quả hoạt động:

Trong nhiệm kỳ 2016-2021, trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, khó khăn đan xen, song được sự quan tâm của các cơ quan Trung ương, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự chủ động, linh hoạt trong công tác điều hành của Thường trực HĐND tỉnh, HĐND tỉnh đã tập trung chỉ đạo, thực hiện toàn diện các chương trình, nhiệm vụ đề ra của nhiệm kỳ, đạt được những kết quả quan trọng, nổi bật, tạo nhiều chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong việc nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động, có nhiều đổi mới và phát huy dân chủ, cơ bản đáp ứng với yêu cầu là cơ quan quyền lực nhà

nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri và nhân dân trong tỉnh. Một số kết quả nổi bật đó là:

Thực hiện tốt chức năng quyết định theo luật định như việc ban hành các Nghị quyết HĐND tỉnh để thể chế hóa các quy định pháp luật; các chủ trương, Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Khóa XIX;... góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh (với mức tăng trưởng bình quân giai đoạn 2015-2020 là 10,1%/năm), đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, ổn định đời sống Nhân dân; xây dựng tổ chức bộ máy nhà nước, biên chế...thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, các quy định pháp luật có liên quan đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, nhất là trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, Khóa XII...

Tổ chức các Kỳ họp HĐND tỉnh theo tinh thần đổi mới, chất lượng, hiệu quả, ngoài các Kỳ họp thường lệ, tổ chức các Kỳ họp chuyên đề nhằm kịp thời xem xét, quyết định các chủ trương, chính sách phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Các Nghị quyết được thông qua đảm bảo quy định, phù hợp với thực tiễn địa phương, đồng thời kịp thời triển khai thực hiện, phát huy hiệu quả. Thường xuyên giám sát, đôn đốc việc triển khai các Nghị quyết HĐND tỉnh, tập trung các nghị quyết phát triển kinh tế xã hội, kịp thời có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai, thực hiện (*từ đầu nhiệm kỳ đến nay tổ chức 19 Kỳ họp, đã thông qua 274 nghị quyết, tại Kỳ họp thứ 19, xem xét thông qua 04 dự thảo nghị quyết*).

Hoạt động giám sát chuyên đề đảm bảo chương trình, kế hoạch, chú trọng nâng cao chất lượng các cuộc giám sát, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận sau giám sát (*thực hiện 41 cuộc giám sát chuyên đề trong nhiệm kỳ*). Tăng cường hoạt động chất vấn, giải trình theo phương thức “hỏi nhanh, đáp gọn” và thực hiện chất vấn đến cùng để tăng cường trách nhiệm của các cơ quan chức năng với cử tri và nhân dân.

Phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với UBND tỉnh, Thường trực MTTQ tỉnh theo quy chế phối hợp trong nhiệm kỳ, trong đó tập trung cho chuẩn bị các kỳ họp, phiên họp; đôn đốc, giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh, việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri; giải quyết các nội dung phát sinh giữa 2 kỳ họp; các công việc liên quan đến triển khai công tác bầu cử đầu nhiệm kỳ; thực hiện tốt công tác tiếp xúc cử tri, trong đó gắn tiếp xúc cử tri với đối thoại của Lãnh đạo tỉnh; thực hiện nghiêm việc tiếp công dân, theo dõi, đôn đốc giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân; Phát huy vai trò của các tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh...;

Thực hiện nghiêm, đảm bảo chất lượng công tác báo cáo với các cơ quan Trung ương theo quy định. Làm tốt công tác phối hợp với các cơ quan có liên quan để triển khai thực hiện các nhiệm vụ. Tăng cường công tác đối ngoại, phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trong và ngoài khu vực, cũng

như với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; Ký kết và thực hiện Bản ghi nhớ về phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác văn hóa thương mại giữa HĐND tỉnh Hà Nam nói riêng, tỉnh Hà Nam nói chung với Hội đồng tỉnh Gyeonggi – do, Hàn Quốc, với những hoạt động thiết thực, hiệu quả.

Bên cạnh những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ, hoạt động HĐND tỉnh cũng còn những mặt hạn chế, tồn tại như việc giám sát, đôn đốc thực hiện giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri có việc chưa quyết liệt, còn những nội dung chậm được giải quyết, khắc phục...; Chất lượng hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn; trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri mặc dù đã từng bước nâng lên, song còn nội dung trả lời còn chung chung, chưa thực sự đáp ứng nguyện vọng của cử tri. Việc phối hợp trong chuẩn bị các kỳ họp HĐND tỉnh có nội dung chưa đảm bảo tiến độ, chất lượng; hoạt động của Tổ đại biểu HĐND có việc chưa thường xuyên, chưa chủ động, có mặt còn hạn chế.

2. Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh. Phối hợp tham mưu, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, của Tỉnh về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo tiến độ, chất lượng, đúng quy định. Tập trung giám sát các quyết định quy phạm pháp luật, văn bản hành chính có nội dung quy phạm; Tăng cường giám sát, đảm bảo việc tuân thủ Hiến pháp và pháp luật trên địa bàn, trọng tâm là công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; Phát huy vai trò của các đại biểu, Tổ đại biểu thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn; chỉ đạo các Ban của HĐND tỉnh thực hiện chương trình giám sát 6 tháng đầu năm 2021 đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

3. Một số kinh nghiệm, giải pháp để tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động HĐND tỉnh trong thời gian tới.

3.1. Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Quốc hội, của cấp ủy để triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, các quy định pháp luật, cụ thể hóa bằng việc thực hiện chức năng quyết định, giám sát tại địa phương đảm bảo phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm đối với cử tri và nhân dân. Sớm đưa các chủ trương, nghị quyết vào cuộc sống, phát huy hiệu quả.

3.2. Thực hiện tốt công tác phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương, MTTQ và các cơ quan cấp trên trong triển khai nhiệm vụ, nhất là liên quan cơ chế, chính sách, xây dựng tổ chức bộ máy chính quyền địa phương ngày càng thực chất, hiệu quả.

3.3. Nâng cao trách nhiệm của HĐND, Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu cũng như từng đại biểu HĐND trong thực thi nhiệm vụ, quyền hạn. Quan tâm công tác bồi dưỡng, nâng cao chất lượng hoạt động đại biểu, trong đó chú trọng

cơ cấu, tiêu chuẩn đại biểu để làm tốt chức năng, nhiệm vụ theo Luật định. Phát huy vai trò của các đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách;

3.4. Tăng cường hoạt động giám sát gồm cả giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề, giám sát tại Kỳ họp cũng như giữa 2 Kỳ họp, đảm bảo tuân thủ pháp luật trên địa bàn. Theo dõi việc thực hiện giám sát đảm bảo hiệu lực, hiệu quả của giám sát, đồng thời qua giám sát kịp thời phát hiện các sai phạm có dấu hiệu vi phạm pháp luật (nếu có) để kiến nghị cơ quan chức năng thanh tra, kiểm tra, xử lý theo quy định pháp luật.

3.5. Tăng cường sự gắn bó, liên hệ với cử tri và nhân dân để HĐND các cấp thực sự là cơ quan đại biểu cho cử tri và nhân dân, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của cử tri; làm tốt công tác tiếp xúc cử tri; đôn đốc, giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, việc xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân. Chấp hành nghiêm và hiệu quả công tác tiếp công dân.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Thường trực HĐND, UBND tỉnh, các Ban HĐND, tổ đại biểu, các đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục những hạn chế, phân đầu thực hiện hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn theo đúng quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVIII, Kỳ họp thứ mười chín thông qua ngày 18 tháng 3 năm 2021./.

Nơi nhận:

- UBTW Quốc hội;
- Chính phủ;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh; UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Ban, các Tổ, ĐB HĐND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, TX, TP;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH



Phạm Sỹ Lợi